

Số: /BC-UBND

Lộc Hà, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2022
(Báo cáo tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa IV)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phòng, chống tham nhũng (PCTN) phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và các qui định về phòng chống dịch COVID-19; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, phổ biến đến tận cán bộ và nhân dân; thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan hữu quan cấp tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; PCTN.

Trong năm 2022, UBND huyện đã ban hành 177 văn bản chỉ đạo công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; PCTN.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN

1. Tình hình chung

Công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tiếp tục được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, phổ biến đến tận cán bộ và nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện, các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định chế độ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan cấp tỉnh về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong năm 2022, trên địa bàn huyện phát sinh 02 vụ khiếu nại, không phát sinh tố cáo. Tăng 02 vụ khiếu nại so với năm 2021.

2. Kết quả cụ thể (số liệu tính đến ngày 14/11/2022)

2.1. Công tác tiếp công dân

- Toàn huyện đã tổ chức tiếp 285 lượt/576 công dân (định kỳ, đột xuất: 60 lượt/275 công dân; thường xuyên: 225 lượt/315 công dân), trong đó: Cấp huyện tiếp: 156 lượt/439 công dân (Tiếp định kỳ, đột xuất: 43 lượt/258 công dân; tiếp thường xuyên: 113 lượt/185 công dân); cấp xã: 129 lượt/137 công dân (Tiếp định kỳ, đột xuất: 17 lượt/17 công dân, tiếp thường xuyên: 112 lượt/130 công dân). Trong đó, tiếp đoàn đông người: Có 21 đoàn/293 công dân (UBND huyện 20 đoàn/287 công dân, UBND các xã, thị trấn: 1 đoàn/6 công dân)

- Nội dung tiếp công dân: Chủ yếu là các kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, sự cố môi trường biển, các chế độ chính sách...

2.2. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn

a) Tiếp nhận:

Toàn huyện tiếp nhận: 217 đơn (giảm 50 đơn so với năm 2021).

- Kỳ trước chuyển sang: 58 đơn, tiếp nhận trong kỳ: 159 đơn.

- Ban tiếp công dân huyện nhận: 60 đơn; các xã, thị trấn nhận: 157 đơn

b) Phân loại và xử lý đơn:

- Phân loại theo loại đơn: Đơn tố cáo: 0; đơn khiếu nại: 02 ; đơn kiến nghị, đơn kiến nghị, phản ánh: 215.

- Phân loại theo thẩm quyền:

+ UBND huyện: 30 đơn

+ UBND xã, thị trấn: 166 đơn (Trong đó có 14 đơn huyện chuyển về theo thẩm quyền, có 152 đơn công dân nộp tại bộ phận tiếp dân UBND xã, thị trấn).

+ Đơn thuộc thẩm quyền cơ quan khác: 04 đơn, sau khi nhận đơn bộ phận xử lý đơn thư đã có hướng dẫn chuyển đơn theo qui định. Còn lại: 14 đơn xếp lưu đơn và rút 03 đơn.

2.3. Kết quả giải quyết đơn thư

Trong năm toàn huyện đã xử lý, giải quyết 166/196 đơn, đạt tỷ lệ 84,69%, trong đó:

+ UBND huyện đã giải quyết: 30/30 đơn, đạt 100%.

+ UBND các xã, thị trấn đã giải quyết: 136/166 đơn, đạt tỷ lệ 81,93%.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN

Trong năm 2022 các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng;

triển khai, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng 2018, Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tới tận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên về công tác PCTN.

Chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019); tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công vụ (Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019); đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” (Văn bản số 20/UBND-NC_m ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, giai đoạn 2021 – 2025 (Kế hoạch số 508/KH-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh).

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

2.1. Về công khai, minh bạch trong hoạt động:

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo qui định; các thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên cổng thông tin, điện tử huyện, trang điều hành tác nghiệp, được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công huyện để tổ chức và công dân được tiếp cận dễ dàng đã tạo minh bạch, tránh tình trạng nhũng nhiễu. Số lượng thủ tục hành chính công được áp dụng tại Trung tâm hành chính công: 315; số lượng thủ tục hành chính công được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại Trung tâm hành chính công: 81.

2.2. Về thực hiện định mức, tiêu chuẩn:

UBND huyện đã xây dựng, giao quyền tự chủ về tài chính và giao khoán kinh phí hoạt động cho các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; UBND huyện thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị ngay từ đầu năm để các đơn vị chủ động thực hiện thu, chi ngân sách. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong huyện xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế làm việc, qui chế thi đua khen thưởng và công khai, minh bạch trong quản lý tài chính.

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ các qui định tại Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, các đơn vị sử dụng ngân sách; Thực hiện việc công bố công khai theo đúng qui định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) đối với cả nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên theo tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng

Chính Phủ về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

2.3. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:

Thực hiện Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý; UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

2.4. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn: Thực hiện theo qui định, năm 2022 đã chuyển đổi vị trí công tác 34 công chức, viên chức: Trong đó có 17 công chức cấp xã, 17 viên chức kế toán Trường học (Kế toán Mầm non: 02, Kế toán Tiểu học: 10, Kế toán THCS: 5)

2.5. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả, các đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính, Trung tâm hành chính công của huyện được thành lập, đi vào hoạt động từng bước phát huy hiệu quả, UBND huyện đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính để tổ chức và công dân được tiếp cận dễ dàng qua Trung tâm hành chính công của huyện và Cổng thông tin điện tử huyện. Hiện nay, Trung tâm hành chính công đã triển khai phần mềm một cửa điện tử cho 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn. Ngoài ra, Trung tâm hành chính công huyện đã triển khai tiếp nhận, trả kết quả ngành BHXH huyện, Chi cục Thuế, Công an huyện, Điện lực huyện. Số lượng thủ tục hành chính công được áp dụng tại Trung tâm hành chính công: 315; số lượng thủ tục hành chính được áp dụng mức độ 3 hoặc 4 tại Trung tâm hành chính công: 81.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, đến nay có 48 cơ quan, đơn vị áp dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý hành chính.

Thực hiện trả lương và thanh toán các khoản đều thực hiện qua tài khoản (ATM), thanh toán các dịch vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị thụ hưởng ngân sách 100% được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản; đã hạn chế được phương thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Tỷ lệ cơ quan, tổ chức chi trả lương qua tài khoản trên tổng số cơ quan, đơn vị trực thuộc: 100%.

2.6. Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn:

Việc kê khai, công khai tài sản thu nhập đã được UBND huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã thị trấn thực hiện theo qui

định.

Kết quả thực hiện việc kê khai, công khai tài sản thu nhập theo qui định của Luật Phòng chống tham nhũng 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Số người thuộc diện kê khai thu nhập hàng năm, bổ sung và lần đầu năm 2021 là 170 người (kê khai hàng năm 166, kê khai lần đầu 04, là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị trực thuộc HĐND, UBND huyện và xã, thị trấn).

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Năm 2022, qua hoạt động giám sát, kiểm tra, tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, kiểm toán, giải quyết KNTC, điều tra, truy tố, xét xử chưa phát hiện hành vi tham nhũng; chưa có trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, phải xử lý kỷ luật.

4. Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

4.1. Các nội dung đã thực hiện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng:

UBND huyện đã tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong đó có sự đảm bảo về công tác giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên với các hoạt động của chính quyền (thu chi ngân sách, tiếp công dân). Các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với tổ chức thành viên và nhân dân. Tạo điều kiện để cơ quan báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, công dân và các tổ chức đoàn thể khác tham gia phòng, chống tham nhũng nhất là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

4.2. Những kết quả, đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan báo chí, nhà báo, doanh nghiệp, công dân, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể khác trong phòng, chống tham nhũng: Góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước; phát hiện, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp tham nhũng.

4.3. Kết quả việc bảo vệ, khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo về hành vi tham nhũng: Không phát sinh.

IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA VÀ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC SAU THANH TRA, KIỂM TOÁN

1. Thanh tra hành chính

- Thanh tra hành chính năm 2022 thực hiện theo Quyết định số 10872/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND huyện Lộc Hà về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. Theo Kế hoạch được phê duyệt năm 2022 tiến hành 02 cuộc Thanh tra. Trong năm 2022 đã tiến hành 04 cuộc thanh tra, trong đó: 01 cuộc thanh tra kỳ trước chuyên; 01 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất. Đã hoàn thành 03 cuộc, kết quả thu hồi nộp ngân sách số tiền 13.643.000 đồng. Còn 01 cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã tham mưu ban hành kế hoạch điều chỉnh sang năm sau thực hiện.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực theo chức năng quản lý nhà nước đã được chú trọng, UBND huyện phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như thành lập các đoàn để kiểm tra kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung mạnh vào các lĩnh vực nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, lợi ích của người dân: Phòng chống dịch Covid 19; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý thị trường; Quản lý vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; Hành nghề y dược...

2. Theo dõi, đôn đốc sau thanh tra, kiểm toán

- Việc đôn đốc cũng như triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước được quan tâm thực hiện.

- Đến nay, kết quả thực hiện kết luận thanh tra và kiểm toán nhà nước đã được thực hiện theo quy định.

V. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; PCTN được cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến tận cán bộ, nhân dân. UBND huyện ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; PCTN.

- Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt, hiệu quả hơn công tác PCTN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình. Hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN kỳ này so với cùng kỳ năm trước đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai tích cực, nhiều lĩnh vực triển khai thực hiện có kết quả: công tác cải cách hành chính đã được quan tâm, đẩy mạnh triển khai toàn diện, kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, các thủ tục hành chính thường xuyên được kiểm tra, rà soát theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân trong giải quyết công việc; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tổ chức bộ máy được kiện toàn, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện quản lý quản tài chính công theo đúng qui định;

công tác tuyên dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và niềm yết công khai để các tổ chức, cá nhân theo dõi, thực hiện và giám sát; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng được thực hiện tốt, việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện đảm bảo theo qui định; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được đẩy mạnh; hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng lên. Năm 2022, không phát sinh hiện tượng tham nhũng trên địa bàn huyện.

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được đẩy mạnh; quy chế dân chủ cơ bản được thực hiện nghiêm túc; vai trò của nhân dân trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện khuyết điểm, vi phạm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, Đảng viên được phát huy.

- Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện khá tốt. Việc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện, tiếp công dân đột xuất được thực hiện nghiêm túc. Các cuộc tiếp công dân định kỳ đều có thông báo mời các thành phần tham dự một cách đầy đủ; Lãnh đạo huyện thực hiện một cách nghiêm túc; Ban tiếp công dân huyện đã thực hiện đầy đủ các bước theo qui định. Qua công tác tiếp công dân, một số khiếu nại, kiến nghị đã được trả lời trực tiếp cho công dân và được công dân đồng thuận, số còn lại sau khi tiếp nhận ý kiến, bộ phận tiếp công dân đã phân loại, xử lý và tham mưu cho lãnh đạo huyện giao cho các đơn vị, địa phương liên quan giải quyết theo qui định.

- Việc xử lý, giải quyết đơn thư được các phòng ban, đơn vị, địa phương quan tâm và thực hiện khá nghiêm túc, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng vào việc xử lý, giải quyết các đơn thư mới phát sinh. Đồng thời UBND huyện chỉ đạo Thanh tra huyện tổ chức rà soát các đơn thư tồn đọng chưa được giải quyết để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm. Quá trình giải quyết đơn thư đã chú trọng vào việc đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ lợi ích chung của nhà nước trên cơ sở tuân thủ các qui định của Pháp luật và phù hợp thực tiễn; Có sự phối hợp giữa cơ quan hành chính và các đoàn thể trong quá trình xử lý giải quyết đơn thư.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Tồn tại, hạn chế:

- Chất lượng công tác PCTN ở một số đơn vị, địa phương chưa cao, chưa đi vào chiều sâu, một số nơi công tác PCTN còn mang tính hình thức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng của cấp ủy, chính quyền một số cơ sở chưa tốt, nhận thức chưa đầy đủ, hiệu quả chưa cao. Trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, chưa quyết liệt.

- Công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị ở một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chưa rõ nét, chưa chủ động trong nắm bắt tình hình, dự báo, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Công tác tiếp công dân ở một số địa phương chưa được thực hiện theo quy định như: bố trí nơi tiếp công dân chưa phù hợp, một số xã chưa có phòng tiếp công dân riêng, còn bố trí chung với các bộ phận khác, cơ sở vật chất trang bị cho phòng tiếp công dân chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thuận tiện cho việc tiếp công dân, chưa có biển hiệu phòng tiếp công dân, chưa niêm yết nội qui, qui chế tiếp công dân và chưa niêm yết lịch tiếp công dân; vẫn còn tình trạng tiếp nhận đơn thư chưa tập trung về một đầu mối; việc phân loại đơn thư ở một số địa phương chưa đảm bảo trình tự, thủ tục.

- Việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của công dân vẫn còn sai thẩm quyền; trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết chưa đúng quy định và khi cấp trên giải quyết tiếp theo phải hủy bỏ quyết định hoặc cải sửa một phần quyết định. Số lượng đơn thư chậm được giải quyết, giải quyết quá thời hạn so với luật định hoặc chưa được giải quyết dứt điểm ở một số địa phương còn nhiều, mặc dù UBND huyện, Ban Tiếp Công dân huyện đã có các văn bản đôn đốc, nhắc nhở. Đặc biệt có một số địa phương còn nhận thức là giải quyết hết thẩm quyền của mình, mà chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công dân của mình để đưa ra các phương án, giải pháp giải quyết thấu tình, đạt lý để công dân chấm dứt vụ việc (như dành thời gian đối thoại, giải thích; huy động các tổ chức, đoàn thể vào cuộc để nắm bắt các vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của công dân từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ và vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu kiện...), dẫn đến một số vụ việc sau khi xã đã giải quyết nhưng vẫn khiếu kiện vượt cấp lên cấp trên làm ảnh hưởng an ninh trật tự chung.

- Một số vụ việc cơ quan hành chính đã giải quyết hết thẩm quyền, đã hòa giải và hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án để được giải quyết nhưng công dân không khởi kiện mà cố tình đeo bám khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan hành chính làm phức tạp tình hình. Còn có tình trạng người dân vượt cấp trong tiếp dân, gửi đơn thư (vụ việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã nhưng chưa đến tiếp dân cấp xã, gửi đơn ở cấp xã mà trực tiếp lên huyện, lên tỉnh để được tiếp dân hoặc gửi đơn lên cấp trên).

- Công khai, minh bạch, dân chủ trên một số lĩnh vực hoạt động còn hạn chế.

- Công tác sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý còn nhiều khó khăn.

2.2. Nguyên nhân:

2.2.1. Nguyên nhân khách quan:

- Cơ chế, chính sách về quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, XDCB..., có điểm còn bất cập, thiếu đồng bộ.

Nhiều chế độ, định mức, tiêu chuẩn chậm được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, nhất là các qui định về chi tiêu tài chính.

- Các quy định cụ thể về PCTN, lãng phí chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời, thiếu các quy định và biện pháp cần thiết cho công tác đấu tranh chống tội phạm tham nhũng; cơ chế, chính sách để kiểm soát tài sản, thu nhập, nguồn gốc tài sản, thu nhập và giải pháp răn đe để người có điều kiện tham nhũng không dám tham nhũng chưa đủ mạnh và hiệu quả.

- Thiếu các qui định xác định trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra, thiếu các chế tài xử lý các đối tượng chây ỳ, không thực hiện, chậm thực hiện, không thực hiện đầy đủ các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

- Pháp luật chưa có chế tài cụ thể để xử lý đối với các trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đã được các cấp giải quyết đúng thẩm quyền nhưng cố tình khiếu nại, tố cáo gây mất an ninh trật tự, tạo áp lực với cơ quan Nhà nước.

- Chưa có các quy định hữu hiệu để người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng và người thân của họ được bảo vệ an toàn tuyệt đối, đồng thời được vinh danh, khen thưởng xứng đáng.

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan:

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên một số lĩnh vực còn hạn chế, thiếu cơ chế, chính sách cụ thể, rõ ràng, chưa kịp thời trong xử lý, giải quyết khi có dấu hiệu vi phạm. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ trên một số lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài chính - ngân sách, đầu tư XDCCB, quản lý chương trình dự án...còn hạn chế, trách nhiệm trong thực hiện công vụ chưa cao làm phát sinh sai phạm dẫn đến khiếu nại, tố cáo.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa được thường xuyên, kịp thời, nội dung chưa hấp dẫn; một số nơi công tác tuyên truyền, giáo dục mới tập trung đối với cán bộ, đảng viên và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của xã hội và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng; một bộ phận người dân chưa hiểu các qui định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nên quá trình thực hiện trình tự, thủ tục chưa đúng qui định pháp luật.

- Chủ tịch UBND một số địa phương tiếp công dân định kỳ chưa tốt; việc Thông báo sau tiếp công dân định kỳ để theo dõi, đôn đốc việc giải quyết tại một số xã chưa thực hiện tốt; vẫn còn đùn đẩy, né tránh tiếp công dân, Chủ tịch UBND ủy quyền cho Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn thư, cán bộ chuyên môn tiếp công dân định kỳ thay mà không có lý do xác đáng.

- Một số cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân ở

cấp xã chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác tiếp công dân; trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu nên công tác tham mưu Cho chủ tịch UBND cùng cấp chưa tốt, vẫn còn tình trạng tham mưu thụ lý giải quyết sai thẩm quyền, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết; nội dung tham mưu giải quyết chưa hiệu quả, nên công dân sau khi được cấp xã giải quyết vẫn còn khiếu nại, tố cáo lên cấp trên, thậm chí khiếu tố kéo dài.

- Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác PCTN, tính gương mẫu của người đứng đầu ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được phát huy ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của công tác PCTN. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo vềhoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác PCTN, việc tự kiểm tra nội bộ về công tác PCTN trong các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa thường xuyên; lực lượng Thanh tra nhân dân hoạt động kiêm nhiệm, dưới quyền quản lý của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nên thiếu chủ động, hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

3. Dự báo tình hình

Dự báo trong thời gian tới phát sinh đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến hỗ trợ sau sự cố môi trường biển, đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng, ...

Tình hình tham nhũng còn tiềm ẩn yếu tố khó lường, có nguy cơ xảy ra ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực: Quản lý tài chính - ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, tổ chức - cán bộ, ...vv. Một số nhóm hành vi tham nhũng dễ xảy ra, cần phải tập trung các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh, như:lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân khu vực ngoài nhà nước để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị họ.v.v...

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

-Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết các vụ việc phải đảm bảo theo hướng tôn trọng và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ các lợi ích chung của Nhà nước trên cơ sở tuân thủ các qui định của pháp luật phù hợp với thực tiễn. Kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhiều nguy cơ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng.

- Thanh tra huyện phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân huyện và các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi sát diễn biến tình hình đơn thư tại các địa phương, đơn vị; đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đối với các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn việc giải quyết đơn

thư của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt việc phát sinh đơn thư để hướng dẫn, phối hợp giải quyết. Thực hiện giải quyết các đơn khiếu nại tố cáo đảm bảo đúng qui trình, trình tự thủ tục, nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian xác minh, giải quyết vụ việc.

- Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng qui định.

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ nhân dân.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Tiếp tục tổ chức đồng bộ các giải pháp thực hiện PCTN theo kế hoạch đã được phê duyệt và chỉ đạo của cấp trên, trong đó chú trọng vào việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Thực hiện tốt việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập hàng năm, bổ sung, lần đầu năm 2022 theo quy định Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến tiêu cực tham nhũng

- Thường xuyên theo dõi, gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, cán bộ tiếp công dân.

3. Công tác thanh tra

- Tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt; phân đầu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đồng thời chủ động nắm tình hình, kịp thời thực hiện nhiệm vụ thanh tra tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quá trình thanh tra đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kết luận thanh tra đã bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cũng như chủ động thành lập các Đoàn tổ chức kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở hoạt động ở tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện và đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán nhà nước một cách nghiêm túc, đúng quy định.

Trên đây là kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; PCTN năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, UBND huyện báo cáo Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Khóa IV./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An